



ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ “มังกรทอง” ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง และพระเจ้าหรือพระคาลดาของทุกศาสนา จงประทานพรให้พี่น้องชาวไทยจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ การงานก้าวหน้า อย่าได้มีโรคภัยเบียดเบียน.... ♦♦♦ สำหรับ “โฟกัสลูกหนังไทย” ฉบับวันเสาร์ที่ 3 ม.ค. เป็นการประเดิมหน้าแรกของปี พุทธศักราช 2558 แต่ภาพข่าวของปีที่แล้วยังออกแน่นอนรอคิวกันอยู่เพียง เพราะจะนั่นแหละ ใดๆ คงไม่ต่างกัน หากบางภาพจะเป็นของปีที่แล้ว ส่วนใครที่อยากนำภาพการแข่งขันฟุตบอลที่ตนเองมีส่วนร่วม เช่น ฟุตบอลกีฬาสิฬา กีฬาโรงเรียน

หรือฟุตบอลมวลชนต่าง ๆ มาลง ก็ส่งมาให้ “มังกรทอง” ตามช่องทางที่ล้อมกรอบไว้ท้ายคอลัมน์นี้ครับ แต่ถ้าจะสะดวกที่สุดก็ส่งเป็นอีเมลและครับ.... ♦♦♦ อธิบายว่ากันที่ข่าวแรกมันส์ สิงห์ลอส ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ศูนย์ข่าวโคราช รายงานว่า นายประเสริฐ บุญชัยสุข ประธานสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา เอฟซี หรือ “สวาทแคท” ทีมน้องใหม่ในศึกลูกหนัง “โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก” ได้ลงนามความร่วมมือกับ ศ.ดร.ประสาธต์ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์กีฬา เสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตบอลสวาทแคทให้แข็งแกร่ง และยกระดับสวาทแคทสู่ความก้าวหน้า หลังก้าวขึ้นสู่เวทีลีกสูงสุดของประเทศเมื่อเร็วๆ นี้.... ♦♦♦ นายประเสริฐ บุญชัยสุข ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ถือเป็นงานหนักมากทีเดียว เพราะการที่ “สวาทแคท” ก้าวขึ้นสู่เวทีไทยพรีเมียร์ลีกก็จะต้องเจอกับทีมสโมสรฟุตบอลระดับชั้นนำของประเทศ จึงต้องวางแผนการบริหารงานในทีมสวาทแคท โดยมุ่งเป้าหมายในการยืนหยัดอยู่ในเวทีสูงสุดของประเทศให้ได้

ต้องปรับการทำงานทุกมิติเน้นความเป็นมาตรฐานสากล โดยเฉพาะเรื่องของตัวนักเตะ ซึ่งขณะนี้ได้มีการเสริมทีมชุดใหญ่มีนักเตะใหม่ถึง 6 คน เชื่อว่านักเตะของ “สวาทแคท” จะสามารถต่อสู้กับทุกทีมในพรีเมียร์ลีกได้อย่างแน่นอน.... ♦♦♦ นอกจากนี้ นายประเสริฐ ยังกล่าวอีกว่า ที่สำคัญสโมสรนครราชสีมา เอฟซี จะเน้นการทำงานที่มีระเบียบทั้งนักฟุตบอลและทีมงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายของนักเตะที่นำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วย มันใจว่าจะสร้างความแข็งแกร่งให้นักเตะได้เป็นอย่างดี และมีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์ พร้อมทั้งจะต่อสู้กับทุกทีม ในส่วนของงบประมาณสโมสรนครราชสีมา เอฟซี ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้คิดไปถึงการคว้าแชมป์ในปีแรก เพียงขอรักษา

อันดับให้อยู่เลขตัวเดียว หลังจากนั้นในระยะ 3-4 ปี ถึงค่อยคิดเรื่องการคว้าแชมป์.... ♦♦♦ ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ U14 ASEAN DREAM

FOOTBALL TOURNAMENT 2014 โดยพิธีเปิดมี มร.โยชิยูกิ โยชิซาวา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ มร.มาซาฮิโอะ คิเบะ ผู้อำนวยการ JAPAN DREAM FOOTBALL ASSOCIATION (JDFA) และทูตในโครงการ NEW INTERNATIONAL FOOTBALL TOURNAMENT ประเภท U-14 ร่วมเป็นประธานในงานมอบรางวัลชนะเลิศ สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บีอีซี เทโรศาสน ที่ชนะเลิศไทย ชลบุรี อคาเดมี่ 6-4 (เสมอบนเวลา 2-2) รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ เหรียญรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณไปครอง ส่วนอันดับที่ 3 ได้แก่ เอสซีจี เมืองทอง อคาเดมี่ ที่ชนะ สุพรรณบุรี เอฟซี 4-3 สำหรับรางวัล U14 ASEAN DREAM PLAYER คัดเยาวชนไปฝึกทักษะฟุตบอลกับทีม J-LEAGUE ได้แก่ วุฒิศักดิ์ ศรีไชย กองกลางจาก เอสซีจี เมืองทองฯ, กิตติพิต แดงอรุณ กองหน้าจาก สุพรรณบุรี เอฟซี, อธิวัฒน์ นิยมฤทธิ์ กองกลางจาก ชลบุรี อคาเดมี่, รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ได้แก่ จินฉนวน รัชมี กองหน้าจาก บีอีซี เทโรศาสน, รางวัลดาวซัลโว กิตติพิต แดงอรุณ กองหน้าของ สุพรรณบุรี เอฟซี ยังไป 11 ประตู สรุปอันดับต่าง ๆ อันดับ 1 บีอีซี เทโรศาสน อันดับ 2 ชลบุรี อคาเดมี่ อันดับ 3 เอสซีจี เมืองทองฯ อันดับ 4 สุพรรณบุรี เอฟซี อันดับ 5 นาโงย่า แกรนบิล อันดับ 6 วิลเซล โกเม อันดับ 7 ยู 14 โอชิ อันดับ 8 บุรีรัมย์ อคาเดมี่ อันดับ 9 เชียงราย ยูไนเต็ด อันดับ 10 คัมโบเดีย ยู 14 เนชั่นแนล อันดับ 11 บางกอกกล๊าส เอฟซี อันดับ 12 มอนเตดีโอ ยามาฮากาตะ.... ♦♦♦ “นกใหญ่พิฆาต” ชัยนาท ออร์บิล สโมสรในศึกโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก เปิดคัดเลือกนักเตะฝีเท้าดี เพื่อร่วมเป็นนักเตะของ “ชัยนาท ออร์บิล ฟุตบอล อคาเดมี่” และเป็นนักเตะอาชีพของสโมสร ในโครงการ “Tryout Day” สนามที่ 2 ที่ จ.ขอนแก่น ในวันที่อาทิตย์ที่ 11 ม.ค. ที่สนามวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (สนามซ้อมขอนแก่น เอฟซี) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ เปิดทดสอบฝีเท้าเยาวชน 2 รุ่น คือ ป. 6 และ ม.3 คุณสมบัติ เฉลยชายเกิดระหว่าง พ.ศ.2542-43 และ พ.ศ.2545-46 ไม่จำกัดภูมิลำเนา, สามารถเข้าเรียนโรงเรียนประจำในจังหวัดชัยนาทได้โดยผู้ปกครองให้ความยินยอม, สุขภาพแข็งแรง โดยนักกีฬาที่เข้าคัดเลือกให้เตรียมถุงเท้าและรองเท้าสตั๊ดตัวเอง พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการศึกษาเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะเข้าทำการคัดเลือกในรอบสุดท้าย ที่เขาพลอง สเตเดียม ในวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 58 เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกในรอบสุดท้ายจะได้รับทุนการศึกษา อาหาร และที่พักตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ และโอกาสในการเซ็นสัญญา

เป็นผู้เล่นกับสโมสรฟุตบอล ชัยนาท ออร์บิล ส่วนสนามต่อไป วันที่ 17 ม.ค. ที่ จ.พิษณุโลก, 18 ม.ค. ที่ จ.นครปฐม....

◆◆ ส่วน “ขุนพลม้านิลมังกร” สโมสรระยอง เอฟซี เปิดคัดตัวนักเตะชุดลีกเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 2015 ในวันที่ 3-4 ม.ค. ที่สนามหนองจรลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เริ่ม 08.00 น. นักเตะที่ต้องการทดสอบฝีเท้าให้นำสตั๊ดมาด้วย “โค้ชชู” ชูศักดิ์ ศรีภูมิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนจะคัดเลือกด้วยตัวเอง....

◆◆ ส่วนสโมสรฟุตบอล มาบตาพุด นาวิกโยธิน เอฟซี จะทำการคัดเลือกนักเตะเข้าสู่สโมสรเพื่อทำศึก เอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 2015 เช่นกัน เป็นการเปิดคัดรอบที่ 2 ในวันที่ 5 ม.ค. ที่สนามกองพันสื่อสาร กองพล นาวิกโยธิน เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป นักเตะคนใดสนใจติดต่อสอบถาม จ.อ.นาดิน ธรรมสุวรรณ โทร.08-0937-8183....

◆◆ ปิดท้ายด้วยคำคมจากเฟซบุ๊กเช่นเคย “ถือไว้ก็หนัก วางได้ก็เบา ทุกข์อยู่ที่ถือ สุขอยู่ที่วาง” พบกันใหม่คราวหน้า สวัสดีครับ....

“มังกรทอง”

**ท่านที่ต้องการส่งภาพ-ข่าว
มาลงคอลัมน์ “โฟกัสลูกหนังไทย”
ส่งมาที่ “มังกรทอง” นสพ.เดลินิวส์
เลขที่ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
วงเล็บมุมซองว่า “โฟกัสลูกหนังไทย”
อีเมล ekapongp@dailynews.co.th
โทรสาร 0-2561-1043**